

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  
เรื่อง รับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรครักสามัคคี

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้รับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรครักสามัคคี ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒๐/๒๕๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ พรรครักสามัคคี ดังนี้

นโยบายพรรครักสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๓

พรรครักสามัคคี “คิดดี พูดดี ทำดี” นำประชาชนให้มีความสุขสมบูรณ์ และประเทศไทยให้รุ่งเรืองเหมือนในอดีตกาลภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยพรรครักสามัคคีจะมีอุดมการณ์แน่วแน่ที่จะ ปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองด้วยสติปัญญาและคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย

๑. นโยบายด้านการเมือง

พรรครักสามัคคีขอยึดถืออย่างมุ่งมั่นและจงรักภักดีเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ไว้เป็นที่สักการะสูงสุดและจะธำรงรักษาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พรรคจะ ดำเนินการและให้การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดอำนาจอธิปไตยและ

นำมาซึ่งความสงบสุขความเจริญแก่ประเทศชาติและประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่าง  
ถ้วนหน้า

(๑) ยึดถือรัฐธรรมนูญ พรรครักสามัคคีตระหนักถึงความสำคัญของ  
รัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ดังนั้นพรรครักสามัคคีจะยึดถือ  
และปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมถึงให้การสนับสนุนพัฒนาอย่าง  
ต่อเนื่องเพื่อสร้างรากฐานให้เกิดความศรัทธายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนจัดเผยแพร่ระบอบประชาธิปไตยให้  
ประชาชนของชาติได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องถึงโครงสร้างของการเมือง  
เพื่อที่จะได้ใช้เป็นโอกาสของประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน  
หมู่บ้าน และท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองพื้นฐานของประเทศ ให้มีส่วนร่วม  
ในกิจกรรมและกระบวนการทางการเมืองและการปกครองของประชาสังคม  
อย่างแท้จริง ตลอดจนจัดหาแนวทางเสริมสร้างองค์การทางการเมืองให้กระจายอำนาจ  
สู่ท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรของรัฐ  
ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

(๒) สร้างนักการเมืองให้ประชาชนมีความศรัทธายิ่งขึ้น โดยดำเนินการ  
สร้างนักการเมืองและสมาชิกของพรรครักสามัคคีให้มีอุดมการณ์มีระเบียบวินัย  
มีจรรยาบรรณ มีศีลธรรมและปฏิบัติตัววางตนให้เป็นที่นิยมนับถือของประชาชน  
อย่างเหมาะสม ไม่ออกนอกกรอบนอกทางจนขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างเด็ดขาด  
จะเป็นพรรคที่ยึดมั่นต่ออุดมการณ์อย่างมั่นคงสมอย่างที่ว่า “ปฏิบัติหน้าที่ทาง  
การเมืองด้วยสติปัญญา และคุณธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไทย”

(๓) พร้อมทั้งจะเป็นรัฐบาลบริหารประเทศทุกโอกาส พรรครักสามัคคีจะดำเนินการบริหารประเทศชาติเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม ถ้อยประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักพร้อมกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะเร่งแก้ไขปัญหาก็จะทำให้ประชาชนเดือดร้อนโดยทันที

## ๒. นโยบายการบริหาร

นโยบายบริหาร พรรครักสามัคคีถือเป็นเรื่องเร่งด่วนในการที่เข้ามาปฏิรูประบบราชการและการกระจายอำนาจบริหาร

(๑) ปฏิรูประบบราชการ พรรครักสามัคคีมีความเห็นว่าควรเร่งแก้ไขระบบราชการให้ทันสมัยเหมือนกับนานาอารยประเทศ โดยควรมีการปฏิรูปโครงสร้างในภาพรวม และในส่วนของ การปรับปรุงกลไกในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการจัดงานซ้ำซ้อน โดยเปลี่ยนวิธีการที่เป็นผู้ควบคุมอำนาจหน้าที่มาเป็นแนวตอบสนองและสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับส่วนราชการ ตลอดจนปรับปรุงสารสนเทศให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนรวมบริหารเชิงประชาสัมพันธ์ข่าวสารภาครัฐบาลและประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมและประเมินผลด้วยเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหารส่วนราชการให้มีความสอดคล้องต่อระบบกลไกของหน่วยงานราชการและการดำเนินการบริการสาธารณะมากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสเปิดเผยโดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการวิเคราะห์การจัดการเพื่อสามารถคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน เพื่อรองรับความต้องการที่นับวันจะยิ่งทวีความต้องการมากขึ้น

(๒) เร่งกระจายอำนาจการบริหาร กำหนดนโยบายกระจายอำนาจการบริหารสู่ท้องถิ่นด้วยการลดอำนาจส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนเข้ามาร่วมในการ

แก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นของตนตามความต้องการและความเหมาะสม ด้วยสติปัญญาและความสามารถ ด้วยความรู้ความเข้าใจ และรู้จักเสียสละ รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท้องถิ่นนั้นๆ ที่ตนเองสังกัดอยู่ ในขณะที่เดียวกันประชาชนก็สามารถมีส่วนร่วมปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ ในการกล้าตัดสินใจในการกำหนดทิศทางและรูปแบบในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความประพฤติมิชอบของภาคราชการให้เป็นไปอย่างสุจริตและเกิดความเป็นธรรม

(๓) ปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อย ในปัจจุบันตำรวจเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการบริหารทางกฎหมาย และการจัดการมาก จะควบคุมอำนาจ และความประพฤติอันมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและให้เกิดความยุติธรรมขึ้นควรมีการลดอำนาจในการบริหารตำรวจจากส่วนกลางให้กระจายลงสู่จังหวัดต่างๆ โดยให้ขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ ซึ่งในอนาคตผู้ว่าราชการจังหวัดก็ควรมาจากการเลือกตั้งเหมือนอย่างในประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วโดยส่วนใหญ่ ตำรวจควรอยู่ในการดูแลตรวจสอบควบคุม และประเมินผลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากเลือกตั้งของประชาชน

(๔) ปฏิรูปการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร (และขบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร) ในยุคแห่งการขยายตัวของระบบทุนนิยมข้ามชาติ เศรษฐกิจระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างองค์กร มีการแข่งขันกันอย่างสลับซับซ้อนมากขึ้น กระบวนการทำให้เป็นการผลิตระดับโลกขยายตัวมากขึ้น ระบบข้อมูลข่าวสารจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้บริหารประเทศในขบวนการตัดสินใจ ควรต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดียิ่งที่สุด ดังนั้น จึงมีที่ปรึกษาที่ดีที่สุดเพื่อต่อสู้กับโลกภายนอกได้

(๕) นโยบายเรื่องเยาวชนของชาติ พรรครักสามัคคีตระหนักดีว่าเด็กคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดดังนั้นพรรคจะดำเนินการส่งเสริมสิทธิของเด็ก ดูแลสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตของเด็ก โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างครอบครัวให้แข็งแกร่งขึ้น มีขบวนการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กอย่างแท้จริง ควรมีพระราชบัญญัติของเด็กเพื่อปกป้องและดูแลเด็กอย่างจริงจัง

(๖) นโยบายเรื่องสตรี พรรครักสามัคคีให้ความสำคัญเรื่องของสตรี ซึ่งจะมีบทบาทในทุกด้านของสังคม ตั้งแต่ความเป็นแม่ การเลี้ยงดูบุตร การดูแลครอบครัว การทำงานและที่สำคัญสตรีไม่ใช่บุคคลชั้นสอง

๓. นโยบายด้านการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

พรรครักสามัคคีจะริเริ่มให้มีการปฏิรูปกฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยจะเน้นไปทางด้านสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมเพื่อเอื้อประโยชน์ในทางการเมือง ด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปกฎหมาย ตลอดจนปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกกฎหมายเก่าที่ล้าหลังในโลกปัจจุบันให้ทันต่อเหตุการณ์เหมือนกับนานาอารยประเทศ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่มีกฎหมายรองรับสถานะและมีอำนาจโดยตรง เช่น กิจการของตำรวจ ควรแยกอำนาจจับกุมออกจากอำนาจสอบสวนสั่งฟ้อง โดยให้อัยการมีบทบาทมากขึ้น ทั้งนี้ ก็ต้องปฏิรูประบบอัยการ ผู้พิพากษาตลอดจนกิจการราชทัณฑ์ ควบคู่กันไปกับการปฏิรูประบบตำรวจ ควรจะแก้กฎหมายให้ตำรวจมีอำนาจลดลง ให้ประชาชนเสียหายเสียค่าปรับให้หน่วยราชการอย่างตรงไปตรงมาสะดวกแทนที่จะไปแอบเสียหายหรือค่าปรับเดือนให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจในทางมิชอบธรรมเป็นต้น ตลอดจนจัดตั้งองค์กรพิทักษ์และ

ประเมินผลต่อองค์กรของรัฐที่มีอยู่ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดและเสริมสร้างเทคนิค  
วิธีใหม่ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการปราบปรามยาเสพติดขั้นเด็ดขาด พร้อมบท  
ลงโทษทางกฎหมายกับผู้ทำผิดอย่างสูงสุด

#### ๔. นโยบายเศรษฐกิจ

สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยต้องตกอยู่ในวิกฤตการณ์ที่ต้องหันมาทบทวน  
นโยบายทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาการบริหารทางด้านนี้ยังขาดความพร้อม และ  
การกำหนดทิศทางที่ผิดพลาดอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อมายังประเทศ ทำให้  
ระบบการเงินการธนาคาร การคลัง สถาบันการเงินต้องตกอยู่ในภาวะถดถอย  
นับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ต้องมีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ปรับเปลี่ยนแนวนโยบายใหม่เพื่อการ  
พัฒนาชุมชนให้เห็นคุณค่าของการพัฒนาทางการเกษตรตลอดจนอุตสาหกรรม  
การเกษตรแปรรูปเพื่อเป็นสินค้าส่งออกและทำให้เกิดรายได้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง และ  
เน้นการพัฒนาชนบทและเมืองในต่างจังหวัดมากขึ้น ควรเปลี่ยนนโยบายพัฒนาการ  
เกษตรเพื่อส่งวัตถุดิบออก เป็นการเกษตรแบบทางเลือก ซึ่งประกอบไปด้วย การเกษตร  
แบบผสมผสาน การเกษตรแบบอินทรีย์ ตลอดจนการเกษตรแบบธรรมชาติเพื่อ  
การใช้เอง โดยรัฐบาลต้องปลูกจิตสำนึกส่งเสริม และสนับสนุนทุกรูปแบบให้แก่  
เกษตรกรของประเทศอย่างแท้จริง

การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (BIO-Technology)  
เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตพัฒนาพืชสัตว์ เพื่อนำประโยชน์  
มาสู่สังคมเป็นการผสมผสานศาสตร์ทางชีวเคมีจุลชีววิทยา วิศวกรรมเคมี หรือ  
อื่นๆ เข้าด้วยกัน ตลอดถึงอุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร การเกษตร

การปศุสัตว์ ฯลฯ จะทำให้เพิ่มผลผลิตได้จำนวนมากขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนทั้งภาควิชาการ และจัดหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ ให้เกษตรกรทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างการพัฒนาเพื่อการเกษตรให้เป็นรูปธรรมที่เด่นชัดอย่างมีประสิทธิภาพ

ปฏิรูปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือข้อมูลข่าวสาร (Information Technology) เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบ เช่น ข้อความ ตัวเลข เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ซึ่งนับวันจะมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทยทุกๆ ไปยิ่งทวีความต้องการมากขึ้น การปฏิรูปทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกรวดเร็ว มีต้นทุนต่ำลง และการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคทุนนิยมข้ามชาติเสรี ทำให้ประชาชนโดยทุกๆ ไปมีฐานะทางเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นตามลำดับ พรรคจะเน้นถึงการพัฒนาในด้านนี้ไปในทาง “จินตภาพ” (Vision) ในการเข้าใจเทคโนโลยีและสติปัญญา ความรู้ความสามารถที่จะใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อคนในชาติ เป็นส่วนใหญ่อย่างแท้จริงสิ่งสำคัญกว่าคือ เนื้อหาสาระของสิ่งที่เราจะสื่อสารถึงกัน การมีสติปัญญาที่จะเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สิทธิและโอกาสของประชาชนในการใช้สื่อสารถึงกัน และการออกสู่ตลาดการค้าที่ไม่มีสิ่งขวางกั้น และส่งเสริมสนับสนุนให้ขยายออกสู่ชนบท จังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน ตำบล อย่างต่อเนื่อง

นโยบายเปิดเสรีวิทยุและโทรทัศน์ โดยจะสนับสนุนให้องค์กรประชาชนหรือชุมชนให้เป็นเจ้าของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ โดยมีตัวแทนเข้าไปบริหารในสถานีวิทยุและโทรทัศน์ที่เป็นของภาคสาธารณะในลักษณะของคณะกรรมการบริหารที่เป็นองค์กรอิสระจากรัฐบาลแบบนานาอารยะประเทศที่พัฒนาแล้วรัฐบาลควรให้

การสนับสนุนต่อองค์กรประชาชน สมาคม สถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ามามีส่วน  
จัดรายการทางวิทยุโทรทัศน์ได้มากขึ้น เพื่อที่จะได้มีรายการวิทยุโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา  
สาระประเทืองปัญญาและทำให้เกิดรายการตามรสนิยมหลากหลาย สิ่งสำคัญจะ  
ทำให้ลดการผูกขาดและการครอบงำโดยรัฐที่มุ่งผลทางการเมือง ตลอดจนนักธุรกิจ  
เอกชนที่มุ่งผลกำไรมากเกินไป

#### ๕. นโยบายการศึกษาและสังคม

การปฏิรูปการศึกษา รัฐมักจะเน้นที่การมุ่งผลิตแรงงานให้สอดคล้องกับ  
ความต้องการด้านแรงงานสาขาต่างๆ ที่จะมีเพิ่มขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  
สังคมแห่งชาติ ผู้วางแผนมักขาดมโนภาพคาดการณ์เกินต่อความเป็นจริง โดย  
ไม่คำนึงถึงความเติบโตของเศรษฐกิจเท่าไร และมีความต้องการแรงงานประเภทไหนบ้าง  
แต่สิ่งที่รัฐบาลไม่ค่อยคิดคือ ควรมีการวิจัยและจัดการศึกษานิตที่เตรียมรับมือ  
กับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองใหม่ๆ ที่เป็นผลตามมาจากแผนพัฒนา  
การศึกษาระดับที่ ๘ ไม่ควรมองในแง่เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะสิ้นเปลือง  
งบประมาณและได้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายของการส่งเสริมทางการศึกษา

พรรครักสามัคคีมีมาตรการในการปฏิรูปการศึกษา พัฒนาสุขภาพและ  
สมองของเด็กไทย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงวัยเข้าเรียน เรื่องสุขภาพอนามัยแม่  
และเด็ก เรื่องการกระตุ้นสมองและการให้อาหารให้การเรียนรู้ที่ดีแก่เด็ก ตั้งแต่  
อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงวัยก่อนเข้าเรียน ต้องแก้ปัญหาชุมชนแออัด และชนบท  
การขาดสารอาหารอย่างเร่งด่วน ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา และส่งเสริม  
ให้เด็กทุกวัยดื่มนมและอาหารที่มีคุณค่าในการบำรุงสมองและร่างกาย มีการตรวจเยี่ยม  
และปรับปรุงศูนย์เลี้ยงเด็ก ตลอดจนโรงเรียนอนุบาลให้มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ส่งเสริม



และกำกับดูแลอย่างถาวร เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นเด็กฉลาดมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกาย และทางจิตใจมาตั้งแต่ต้น

ปฏิรูปการพัฒนาครูอาจารย์ ด้วยการส่งเสริมให้ครูอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้เกิดค่านิยมรักในอาชีพด้วยการเสนอผลตอบแทน และสร้างแรงจูงใจให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสสำหรับครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถไปศึกษาด้วยการจัดกองทุนสำรองอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ กำกับดูแลการปรับโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาครูอาจารย์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรในการเรียนการสอนแบบใหม่ยิ่งขึ้น ปรับโครงสร้างในด้านสวัสดิการครูอาจารย์ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น เพื่อปกป้องการเปลี่ยนอาชีพหรือถูกดูดไปเป็นทรัพยากรสำคัญของภาคเอกชน ส่งเสริมปฏิรูปปรัชญาการศึกษา หลักสูตร วิธีการเรียนการสอนให้ทันสมัย เป็นการสนองความต้องการแก้ไขปัญหาค่าการพัฒนาประเทศในยุคข้อมูลข่าวสารกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีมาตรการให้ยกเลิกภาษีกระดาษพิมพ์หนังสือ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การศึกษาที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาการศึกษาในแนวแผนปัจจุบันและเป็นตัวกำหนดในอนาคตต่อทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพสูง

#### ๖. นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์นำมาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาคมโลกจึงมีการปรับโครงสร้างนำเข้าบรรจุนในแผนพัฒนาประเทศเกือบทุกประเทศ พรรคจะดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความรอบรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดจัดหาผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรตลอดจนสร้างผลงานวิจัยป้อนต่อชาวโลก สนับสนุนการลงทุนและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากภูมิปัญญาไทย

๗. นโยบายต่างประเทศ

ด้วยสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในภาคพื้นเอเชีย ส่งผลทำให้ประเทศ ในภูมิภาคนี้อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำกว่าในรอบ ๒๐ ปีที่ผ่านมาการประสบปัญหา และในการแก้ไขหรือฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ยากลำบากพอสมควร โดยเฉพาะในระบบ การเงินการธนาคารระหว่างประเทศกำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกับการแก้ไขระบบ เศรษฐกิจภายในประเทศ พรรคมีความคิดเห็นสมควรดำเนินการแก้ไขทั้งภายใน และภายนอกประเทศพร้อมกันเพื่อให้เกิดเสถียรภาพของประเทศ ความมั่นคงโดย

(๑) ยึดมั่นในพันธกรณีต่อสหประชาชาติ หรือประเทศพันธมิตรภาคี

(๒) ให้ความร่วมมือกับประเทศอาเซียนและองค์กรสำคัญในระดับภูมิภาค และไตรภาคี

(๓) ปฏิรูปองค์กรของรัฐให้เกิดความมั่นคง และองค์กรต่างประเทศให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๔) ปฏิรูประบบการเมือง การเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่น่าลงทุนปลอดความขัดแย้งใดอันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนการพัฒนา ประเทศในสายตาของผู้มาลงทุนภายในประเทศ

(๕) ส่งเสริมและคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ

(๖) ส่งเสริมให้มีการลงทุนภายในประเทศมากยิ่งขึ้น

(๗) เสริมสร้างและพัฒนาให้กองทัพสามารถปฏิบัติการกิจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

(๘) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างพอเพียง ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย

(๙) พรรคให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจัง จะไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในหรือตีสองหน้ากับประเทศเพื่อนบ้านโดยเด็ดขาด จะชี้แจงให้เพื่อนมหาอำนาจของเราเห็นว่า เรามีความจำเป็นที่จะต้องเป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน

### ข้อบังคับพรรครักสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๓

โดยที่เป็นการสมควรมีข้อบังคับพรรคเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของพรรคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งพรรคเพื่อดำเนินการในทางการเมือง คณะผู้จัดตั้งพรรครักสามัคคีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรครักสามัคคี พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับพรรคนี้นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นต้นไป

หมวด ๑

บททั่วไป

---

ข้อ ๓ พรรคการเมืองนี้มีชื่อพรรคการเมืองว่า “พรรครักสามัคคี” อักษรย่อภาษาไทยว่า “พรศ.” ภาษาอังกฤษว่า “PARTY FOR LOVE AND UNITY” อักษรย่อภาษาอังกฤษว่า “PLU”

ข้อ ๔ ภาพเครื่องหมายของพรรครักสามัคคี ใช้ดังนี้



### พรรครักสามัคคี

ข้อ ๕ คำอธิบายเครื่องหมายของพรรครักสามัคคี ดังนี้

(๑) รูปดวงใจ ๓ สี เป็นสีขาว สีน้ำเงิน สีแดง หมายถึง สัญลักษณ์ของชาติไทย โดยมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

(๒) รูปจับมือ หมายถึง ความรักสามัคคี

ดังนั้น โดยความหมายรวม หมายถึง ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความรักสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้สัญลักษณ์รูปหัวใจ มีอักษรคำว่า “พรรครักสามัคคี”

ข้อ ๖ ตรายางเครื่องหมายสำหรับประทับรับรองเอกสารของพรรครักสามัคคี ใช้เป็นเครื่องหมายของพรรคในลักษณะเดียวกันตามข้อ ๔ แต่ย่อขนาดให้เล็กลง และมีสีเดียว



### พรรครักสามัคคี

ข้อ ๗ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่พรรครักสามัคคี ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๘ ซอยสุขุมวิท ๕๓ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

ข้อ ๘ สาขาพรรครักสามัคคีที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ จังหวัดหรือเขตเลือกตั้งใดๆ ให้เรียกว่า สาขาพรรครักสามัคคี โดยมีชื่อ ตำบล อำเภอ และจังหวัดกำกับไว้ด้วย

## หมวด ๒

### องค์การบริหารภายในพรรค

---

#### ส่วนที่ ๑

#### คณะกรรมการบริหารพรรค

---

ข้อ ๙ คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ในที่ประชุมใหญ่ จำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคน แต่ไม่เกินสามสิบห้าคนประกอบด้วย

- (๑) หัวหน้าพรรค
- (๒) รองหัวหน้าพรรค
- (๓) เลขานุการพรรค
- (๔) รองเลขานุการพรรค
- (๕) เหนรัญญิกพรรค
- (๖) โฆษกพรรค
- (๗) กรรมการบริหารอื่น

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการบริหารพรรคมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้น ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบวาระ

ข้อ ๑๑ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคให้ดำเนินการในที่ ประชุมใหญ่พรรคตามลำดับดังนี้

(๑) เลือกตั้งหัวหน้าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผู้เป็นหัวหน้าพรรคต่อที่ ประชุมใหญ่ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน

(๒) ที่ประชุมใหญ่กำหนดจำนวนของกรรมการบริหารพรรค ตามข้อ ๕

(๓) ให้สมาชิกพรรคในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อนุคคลที่เห็นสมควรให้เป็น กรรมการบริหารพรรคในตำแหน่งต่างๆ ทั้งหมดต่อที่ประชุมใหญ่ โดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสมและการเสียสละให้กับพรรคตาม ความจำเป็นเหมาะสมตามจำนวนกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กำหนด โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าห้าคน

(๔) สมาชิกผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ ประชุมใหญ่ก็ได้ แต่ผู้เสนอชื่อและผู้รับรองหรือผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๑๒ กรรมการบริหารพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจาก ตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ

(๔) ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ขัดด้วยกฎหมาย

(๕) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน  
ต่อทางราชการ

(๖) ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคสามครั้งติดต่อกัน

(๗) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ขององค์ประชุมให้ออก

(๘) เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตามข้อ ๑๐

(๙) เมื่อหัวหน้าพรรคลาออกให้ถือว่าความเป็นคณะกรรมการบริหารพรรค  
สิ้นสุดลงทั้งคณะ

(๑๐) เมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจำนวน  
กรรมการบริหารพรรคทั้งหมด

เมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)  
และ (๖) ให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง  
ที่เหมาะสมเข้าทำหน้าที่แทนจนครบวาระของผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง แต่ถ้าตำแหน่งที่  
ว่างลงนั้นเป็นตำแหน่งหัวหน้าพรรคตาม (๑) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้  
รองหัวหน้าพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทน และให้มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง  
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งหัวหน้าพรรค  
ว่างลง เว้นแต่อายุตำแหน่งหัวหน้าพรรคเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลงตาม (๒) (๕) และ (๑๐) ให้  
รองหัวหน้าพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทน และให้มีอำนาจในการเรียกประชุมใหญ่  
เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสามสิบวัน

หากเกิดกรณีอื่น อันเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่ง  
ทั้งคณะ หรือครบวาระหรือนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้หัวหน้าพรรค

มีอำนาจในการเรียกประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค  
ชุดใหม่ภายในเก้าสิบวัน

ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้  
คณะกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
จนกว่าจะได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่  
จากนายทะเบียนพรรคการเมือง

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) ดำเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค  
และมติของที่ประชุมใหญ่พรรค

(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไป  
ตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และมติที่ประชุมใหญ่พรรค

(๓) กำหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรค เพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็น  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตลอดจน  
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรในส่วนของพรรคและของผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค โดย  
ไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ดังนี้

(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี  
รายชื่อ โดยจัดสรรเป็นจำนวนรวมซึ่งพิจารณาตามจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรค  
ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต  
เลือกตั้ง โดยจัดสรรให้แก่ผู้รับสมัครเลือกตั้งในนามของพรรคเป็นรายบุคคล



(๕) ควบคุมไม่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง

(๖) ดำเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะทำงานและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมการต่างๆ ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน คณะอนุกรรมการต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ ของพรรค

(๘) อนุมัติและขุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรค และองค์กรเสริมสร้างพรรค

(๙) อำนวยการต่างๆ และกระทำการหรือสั่งการใดๆ และควบคุมเพื่อให้การดำเนินงานของพรรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องเรียบร้อย เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค

(๑๐) รมรงค์จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่างๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค

(๑๑) พิจารณารับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรค ตลอดจนพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรคที่กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับพรรค

(๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของพรรคในกิจกรรมต่างๆ และคณะทำงานเฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

(๑๓) จัดตั้งแผนกต่างๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดำเนินการตามนโยบายของพรรค และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของพรรค

(๑๔) แต่งตั้งหรือถอดถอนผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่พรรคและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควร

(๑๕) กำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรคและผู้ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ

(๑๖) อำนาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับพรรค

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการบริหารพรรคแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) หัวหน้าพรรค

(ก) เป็นผู้แทนของพรรคตามกฎหมายและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของพรรค

(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารพรรค และเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

(ค) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรค ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรค ตลอดจนดำเนินการประชุมใหญ่พรรค

(ง) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและเป็นประธานของที่ประชุมตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการประชุมดังกล่าว

(จ) เป็นผู้ลงนามประกาศกฎระเบียบ มติของพรรค และคำสั่งพรรค

(ฉ) มีสิทธิยับยั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการอื่นๆ เพื่อขอให้มีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจำเป็น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินห้าวัน ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ

(ข) ในกรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินการทางการเมือง ให้มีอำนาจปฏิบัติการในนามของพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นมติพรรค

(ข) อำนาจอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค

(๒) รองหัวหน้าพรรค มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(๓) เลขานุการพรรค มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรค ในกิจกรรมที่หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ

(ข) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค

(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญ่พรรค

(๔) รองเลขานุการพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค มอบหมาย

(๕) ทรัพย์สินของพรรค มีหน้าที่ในการควบคุมรายรับ - รายจ่าย บัญชีทรัพย์สินหนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

(๖) โฆษกพรรค มีอำนาจหน้าที่

(ก) แลกงมตที่ประชุมของพรรคและแลกเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ ของพรรค

(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค

มอบหมาย

(๗) กรรมการบริหารอื่น มีอำนาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

## ส่วนที่ ๒

### คณะที่ปรึกษา

---

ข้อ ๑๕ ให้มีประธานที่ปรึกษาพรรคและคณะที่ปรึกษาขึ้นมากคณะหนึ่งมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร คณะที่ปรึกษาพรรคประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อาวุโสของพรรค ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ และผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนทางด้านกิจกรรมแก่พรรค

ข้อ ๑๖ คณะที่ปรึกษาพรรคมีอายุอยู่ในตำแหน่งตามวาระเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรค เว้นแต่ลาออกหรือถึงแก่กรรม

ข้อ ๑๗ คณะที่ปรึกษาพรรคมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) คณะที่ปรึกษาพรรคจะได้รับเชิญเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารพรรค แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เว้นแต่จะได้รับการร้องขอจากที่ประชุม

(๒) คณะที่ปรึกษาพรรคเสนอแนวคิดเห็นต่อหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคได้ทุกโอกาส

(๓) การเสนอความคิดเห็นหรือการให้คำปรึกษาใดๆ เป็นการกระทำเพื่ออุดมการณ์และให้บรรลุนโยบายของพรรค

(๔) คณะที่ปรึกษาพรรคจะจัดให้มีการประชุมหรือภายในพรรคย่อมกระทำได้ภายใต้การสนับสนุนจากพรรค โดยหัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคจะต้องได้รับทราบด้วย

### ส่วนที่ ๓

#### สำนักงานใหญ่พรรค

---

ข้อ ๑๘ สำนักงานใหญ่พรรคเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานของพรรคอยู่ในการกำกับดูแลของเลขาธิการพรรคโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่พรรคและผู้ช่วยเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อ ๑๙ สำนักงานใหญ่พรรคประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้  
ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานบัญชีและการเงิน

(ก) จัดทำงบประมาณประจำปีของพรรค

(ข) จัดกิจกรรมหาทุน

(ค) จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายเงินของพรรค

(ง) จัดทำงบการเงินตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง

(๒) งานประชาสัมพันธ์

- (ก) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างภาพพจน์ที่ดีของพรรค
- (ข) สร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างพรรคกับสมาชิก
- (ค) รับเรื่องราวร้องทุกข์และติดตามผล
- (ง) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์พรรคในเวลาปกติและในเวลารณรงค์

หาเสียงเลือกตั้ง

(๓) งานธุรการ

- (ก) รับส่งจัดทำเอกสารต่างๆ และรายงานการประชุม
- (ข) อำนวยความสะดวกในกิจกรรมการประชุมของพรรค
- (ค) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
- (ง) ดูแลความสะอาดเรียบร้อยและความปลอดภัยในสำนักงานใหญ่พรรค

ฝ่ายการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานสมาชิก

- (ก) รับสมัครสมาชิก ทำบัตร จัดทำทะเบียนประวัติสมาชิก
- (ข) ดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคหรือองค์กรเสริมสร้างพรรค

(๒) งานกิจการสภา

- (ก) รวบรวมเรื่องจากการประชุมต่างๆ ในรัฐสภาและผลการประชุม
- (ข) ติดตามวาระการประชุมต่างๆ ในรัฐสภาและผลการประชุม
- (ค) เตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ตอบโต้ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

(๓) งานประสาน

ประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค  
ผู้บริหารพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการต่างๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค

ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานนโยบายและแผน

(ก) จัดการประชุมสัมมนาสมาชิกพรรคทุกระดับ

(ข) จัดทำบันทึกและรายงานผลการสัมมนา

(ค) ประสานงานกับส่วนราชการและพรรคการเมืองอื่นๆ ตลอดจน

องค์กรเอกชน

(ง) ทำแผนงานงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) งานกฎหมาย

(ก) ร่างกฎหมาย ญัตติ หรือกระทู้

(ข) ติดตามการดำเนินการยกร่างกฎหมายต่างๆ

(ค) ให้บริการและคำแนะนำทางด้านกฎหมาย

(๓) งานข้อมูล

(ก) เตรียมข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารพรรค กรรมการอื่นๆ และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้อภิปรายในสภา

(ข) จัดทำเอกสารทางวิชาการแขนงต่างๆ

(ค) จัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน

(ง) จัดและดำเนินงานห้องสมุดการเมือง

(จ) จัดระบบบริการข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่ต่างๆ ของพรรค ตลอดจนประชาชนทั่วไป

หน่วยงานดังกล่าว เลขานุการพรรค หรือผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่พรรค อาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นโดยขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารพรรค

หมวด ๓

แผนและกำหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง

---

ข้อ ๒๐ การกำหนดแผนและระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ในท้องที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารพรรค เป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดตั้งตามความประสงค์ของสมาชิกสามัญซึ่งมีภูมิลำเนาตาม หลักฐานทะเบียนราษฎรในท้องที่ หรือเขตเลือกตั้งนั้นๆ ตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไป

ข้อ ๒๑ เมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติจากพรรคแล้ว ให้สาขาพรรคจัดประชุม สมาชิกพรรค เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ภายในหกสิบวัน เมื่อดำเนินการ ดังกล่าวแล้วให้แจ้งเลขาธิการพรรคเพื่อให้หัวหน้าพรรคมีหนังสือแจ้งการจัดตั้ง สาขาพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ภายในสิบห้าวัน

การประชุมสาขาพรรคตามวรรคหนึ่งจะต้องมีสมาชิกพรรคซึ่งมีภูมิลำเนาตาม หลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตสาขาพรรคนั้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสามสิบคน จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๒๒ เมื่อจัดตั้งสาขาพรรคในวาระแรกได้ครบภาคละไม่น้อยกว่าหนึ่ง สาขาแล้ว ภายในกำหนดระยะเวลาพอสมควร หากมีความจำเป็นคณะกรรมการ บริหารพรรคเห็นว่ามีความพร้อมและเหมาะสมให้คณะกรรมการบริหารพรรค พิจารณาจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นอีกภาคละไม่น้อยกว่าหนึ่งสาขา

ข้อ ๒๓ ให้มีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี บริบูรณ์และมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ประกอบด้วย



- (๑) ประธานสาขาพรรค
- (๒) รองประธานสาขาพรรค
- (๓) เลขานุการสาขาพรรค
- (๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
- (๕) เภรัญญาสาขาพรรค
- (๖) โฆษกสาขาพรรค
- (๗) กรรมการสาขาพรรคอื่น

คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี

ข้อ ๒๔ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้เลือกประธานสาขาพรรคเป็นลำดับแรกแล้วเลือกรองประธานสาขาพรรคหนึ่งคนและกรรมการสาขาพรรคอื่นอีกเจ็ดคน การเสนอชื่อสมาชิกพรรคเข้ารับเลือกตั้งต้องมีสมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าห้าคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค

ข้อ ๒๕ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

(๒) เผยแพร่นโยบาย กิจกรรมของพรรคและจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม

(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น

(๔) จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรค

(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป

(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาให้พรรคเพื่อพิจารณา

(๗) เสนอชื่อบุคคลที่สมควรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นอื่นๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้นๆ

(๘) จัดทำแผนงานโครงการ และรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคทุกกรอบสามเดือน

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ลาออก

(๒) ครบวาระ

(๓) ตำแหน่งกรรมการสาขาพรรคว่างลงสองในสามของจำนวนกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด

(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรคหรือรองประธานสาขาพรรคทำหน้าที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้รองประธานสาขาพรรคมีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรค เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน

ในกรณีที่มิเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่

ข้อ ๒๗ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ดาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ

(๔) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๒๖

(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๒๘ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นผู้แทนสมาชิกสาขานั้น เข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรคหากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ ให้มอบหมายรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมาร่วมประชุมใหญ่พรรคแทน

ข้อ ๒๙ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบปีและรับรองงบการเงินประจำปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

หมวด ๔

การประชุม

---

ส่วนที่ ๑

การประชุมใหญ่พรรค

---

ข้อ ๓๐ คณะกรรมการบริหารพรรค ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อคณะกรรมการ

บริหารพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อกรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นเข้าชื่อร้องขอเป็นหนังสือต่อหัวหน้าพรรคให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ

หนังสือร้องขอให้ระบุโดยชัดแจ้งว่าประสงค์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและด้วยเหตุผลเร่งด่วนอย่างไร

เมื่อมีผู้เข้าชื่อร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามวรรคแรกให้คณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือให้เรียกประชุม

คณะกรรมการบริหารพรรค เป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ แต่สำหรับการประชุมใหญ่วิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเข้าชื่อกันขอให้เรียกประชุม ระเบียบวาระให้เป็นไปตามญัตติของผู้ขอให้เรียกประชุม

ข้อ ๓๑ ญัตติของผู้ที่ขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญต้องเสนอต่อหัวหน้าพรรคพร้อมลายมือชื่อของผู้ขอให้เรียกประชุม

ข้อ ๓๒ การประชุมใหญ่วิสามัญหรือสามัญประกอบด้วยสมาชิกของพรรคดังต่อไปนี้

- (๑) กรรมการบริหารพรรค
- (๒) สมาชิกของพรรคที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น
- (๓) สมาชิกที่เป็นรัฐมนตรีในขณะนั้น
- (๔) ผู้แทนของสาขาพรรคตามข้อ ๒๘ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
- (๕) สมาชิกที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๓๓ ในการประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกตามข้อ ๓๒ มาประชุมไม่น้อยกว่า  
หนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม

การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมในกรณีที่มีเสียงเท่ากัน  
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๓๔ ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่พรรค ถ้าหัวหน้าพรรค  
ไม่มาประชุมให้รองหัวหน้าพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่อยู่  
ในที่ประชุมให้กรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใด  
คนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขานุการพรรคทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม  
 แต่ถ้าเลขานุการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขานุการพรรค  
 หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแล้วแต่กรณีทำหน้าที่แทน

ข้อ ๓๕ กิจการดังต่อไปนี้ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่เท่านั้น

- (๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
- (๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค
- (๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
- (๔) รับรองงบการเงินประจำปีของพรรค
- (๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการการ  
เลือกตั้ง

ข้อ ๓๖ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกครั้งวให้หัวหน้าพรรคแจ้งกำหนด  
การประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยระบุวัน เวลา  
สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมด้วย

ส่วนที่ ๒

การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

---

ข้อ ๓๗ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสี่เดือนต่อครั้ง และหัวหน้าพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมหรือเรียกประชุมพิเศษอีกก็ได้ตามความจำเป็นหรือตามคำขอจากกรรมการบริหารพรรค จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดรวมกันขอให้เปิดประชุมพิเศษ ในการขอให้มีการประชุมพิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน

ข้อ ๓๘ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงจะเป็นองค์ประชุมให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ที่ประธานได้ก็ให้รองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน และให้เลขานุการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขานุการพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

ข้อ ๓๙ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุม

ส่วนที่ ๓

การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค

---

ข้อ ๔๐ ในสมัยประชุมรัฐสภา หัวหน้าพรรคอาจเรียกประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคได้ตามความจำเป็น และให้หัวหน้าพรรคเป็นประธาน

ที่ประชุมถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน ให้เลขานุการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขานุการพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

ข้อ ๔๑ การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมและมติที่ประชุมให้ถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม

#### ส่วนที่ ๔

##### การประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค

---

ข้อ ๔๒ ในสมัยประชุมรัฐสภา หัวหน้าพรรคอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคได้ตามความจำเป็นและให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน และให้เลขานุการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขานุการพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

ข้อ ๔๓ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๔๕ มติที่ประชุมให้ถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม

### ส่วนที่ ๕

#### การประชุมคณะกรรมการอื่นๆ

---

ข้อ ๔๕ การประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ให้ดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๔๖ การประชุมของคณะกรรมการอื่นๆ จะต้องมีกรรมการในขณะนั้นๆ มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้นๆ จึงจะเป็นองค์ประชุมและมติที่ประชุมให้ถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม

### ส่วนที่ ๖

#### การประชุมใหญ่สาขาพรรค

---

ข้อ ๔๗ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมวิสามัญอาจมีได้เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นเข้าชื่อร้องขอเป็นหนังสือต่อประธานสาขาพรรคให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ

หนังสือร้องขอให้ระบุโดยชัดแจ้งว่าประสงค์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและด้วยเหตุผลเร่งด่วนอย่างไร



เมื่อมีผู้เข้าชื่อร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่สามัญตามวาระแรก ให้คณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือให้เรียกประชุม

คณะกรรมการสาขาพรรค เป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ แต่สำหรับการประชุมใหญ่สามัญที่กรรมการสาขาพรรคเข้าชื่อกัน ขอให้เรียกประชุมระเบียบวาระให้เป็นไปตามมติของผู้ให้เรียกประชุม

ข้อ ๔๘ มติของผู้ที่ขอให้เรียกประชุมใหญ่สามัญ ต้องเสนอต่อประธานสาขาพรรคพร้อมกับลายมือชื่อของผู้ขอให้เรียกประชุม

ข้อ ๔๙ การประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญสาขาพรรคประกอบด้วยสมาชิกของพรรค ดังต่อไปนี้

(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

(๒) สมาชิกสามัญในเขตท้องที่นั้นที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๕๐ ในการประชุมใหญ่สาขาพรรคต้องมีสมาชิกตามข้อ ๔๙ มาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคนจึงจะเป็นองค์ประชุม

การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมในกรณีที่มีเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๕๑ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรคไม่มาประชุมให้รองประธานสาขาพรรคทำหน้าที่แทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมและให้เลขานุการสาขาพรรคทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทำหน้าที่แทน

ข้อ ๕๒ กิจการดังต่อไปนี้ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น

(๑) กิจการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(๒) รับรองงบการเงินประจำปีของสาขาพรรค

(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๕๓ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกราว ให้ประธานสาขาพรรคแจ้งกำหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา สถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมด้วย

## ส่วนที่ ๗

### การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค

---

ข้อ ๕๔ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยสี่เดือนต่อครั้ง และประธานสาขาพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลาประชุมหรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจำเป็นหรือตามคำขอจากกรรมการสาขาพรรคจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง รวมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษในการขอให้มีการประชุมพิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน

ข้อ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงจะเป็นองค์ประชุมให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุม แต่หากประธานสาขาพรรค

ไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ที่ประธานได้ก็ให้รองประธานสาขาพรรคทำหน้าที่แทน และให้เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทำหน้าที่แทน

ข้อ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคให้ถือเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุม

#### หมวด ๕

#### สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค

---

ข้อ ๕๗ สมาชิกพรรคมีสิทธิดังต่อไปนี้

(๑) สิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค ประเทศชาติ และประชาชน

(๒) สิทธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ

(๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทำงานหรือกรรมการสาขาพรรค กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะต่างๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรคและสิทธิอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้กำหนด

(๔) สมาชิกที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(ก) สามารถอธิบายอุดมการณ์ นโยบาย และข้อบังคับของพรรคให้ประชาชนเข้าใจ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการบริหารพรรคและ

จากสมาชิกพรรคทั่วไป ตลอดจนแนะนำให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรค  
ให้ได้มากที่สุด

- (ข) เป็นผู้ที่เสียสละและมีความมานะอดทนในการปฏิบัติตามอุดมการณ์  
ของพรรคจนเกิดผลตามวัตถุประสงค์ของพรรค
- (ค) มีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

#### หมวด ๖

#### ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค

---

ข้อ ๕๘ พรรคจะปฏิบัติต่อสมาชิกพรรคด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค  
และช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำด้วยเหตุไม่เป็นธรรม

ข้อ ๕๙ พรรคจะส่งเสริมสมาชิกให้มีความรู้ทางการเมืองและการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเผยแพร่ข่าวสารให้  
สมาชิกทราบเท่าที่จะกระทำได้

#### หมวด ๗

#### สมาชิกภาพ

---

ข้อ ๖๐ สมาชิกพรรค มี ๒ ประเภท คือ

- (๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์
- (๒) สมาชิกสามัญ